
sþ. 38. Fyrirspurn [38. mál]
til fjármálaráðherra um tekjutap ríkissjóðs vegna undanþága frá söluskatti.

Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.

1. Hver yrði áætlaður tekjuauki ríkissjóðs ef söluskattur (óbreytt álagningarhlutfall) yrði
lagður á allar þær vörur (tollskrárnúmer) og þjónustu sem nú eru lögum skv. án
söluskatts?

2. Hver yrði áætlaður tekjuauki ríkissjóðs ef allar undanþágur frá söluskatti á annars
skattskylda vöru og þjónustu yrðu afnumdar?

3. Hver gæti tekjuauki ríkissjóðs orðið, að mati fjármálaráðherra, vegna bættrar inn-
heimtu söluskatts ef allar undanþágur skv. lögum, heimildum og reglugerðum yrðu
afnumdar?

4. Hvað mætti þá lækka núverandi söluskattsálagningu mikið, ef miðað er við að halda
tekjum ríkissjóðs af söluskatti óbreyttum frá því sem nú er, til þess að lækka vöruverð?


